



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักสำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๒๓๔๐

ที่ ทส ๑๖๐๖.๑/ว ๑๘๕๕๖ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดจ้างพนักงานราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  
ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดจ้างพนักงานราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสกลต์ บุญเสริมสุข)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

.....

ตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มาเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัคร เข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จำนวน ๑ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัว เข้ารับการ ประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบได้ บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๘๐๐๘๒	๒๒	นายอนุวัตร สูงติวงศ์	-

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒	- เวลา ๙.๐๐-๙.๓๐ น. ให้ ผู้สมัครทุกคนไปรายงานตัว (หากมารายงานตัวหลังเวลา ถือว่า สละสิทธิ์) - เวลา ๙.๓๐ น. เริ่มสอบสัมภาษณ์	ณ สำนักโครงการพระราชดำริและ กิจการพิเศษ ชั้น ๑ อาคารเทียม คมกฤส กรมป่าไม้  ห้องประชุม สำนักสำนักแผนงาน และสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียม คมกฤส กรมป่าไม้

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จะประกาศรายชื่อ  
ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และทางเว็บไซต์  
<https://new.forest.go.th/orip/>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  
คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ  
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อย  
ไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่า  
กรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ  
และรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ


ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงนาม) วรารรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง

(นางวรารรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

  
นายชัชวาล สีทอง  
อธิบดีกรมป่าไม้